
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท  ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานท่ี :  ประชมุเมื่อวนัท่ี  17 กรกฎาคม  2563  เวลา 14.00 – 14.51  นาฬิกา  ณ ห้องปาริชาต ิ(ชัน้ 3) 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

นายปรีชา  วีระพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม  ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ
บริษัท และผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุดงันี ้
 

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 9 คน สัดส่วนเข้าร่วม
ประชุม 100 เปอร์เซ็นต์ 
 1. นายปรีชา    วีระพงษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายดนชุา    วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ    
                                                                  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายประภากร    วีระพงษ์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร                           
                                                                  และกรรมการผู้จดัการ 

 4. นางดวงรัตน์    แจ้งมงคล กรรมการ  กรรมการบริหาร เลขานกุารบริษัท  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบ 
 5. นายมาซายกิู     โนซาวะ กรรมการ 

6.          นายสรภสั               สตุเธียรกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นางประภาศรี      เพ่ิมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   
                                                                  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 8. นายไทยลกัษณ์    ลีถ้าวร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
9.          นายวิชยั     ไหมทอง กรรมการอิสระ 
 

ผู้สอบบัญชี ปี 2562 
 คุณ วิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล      ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี   5128  เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมแทน             
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599 

 
ผู้บริหารที่ร่วมตอบค าถามในการประชุมครัง้นี ้
1.  คณุวลยัพร ปัญญาธญัญะ  รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายสินเช่ือ 
2.  คณุจรัสแสง อยู่อ าไพ   รองกรรมการผู้จดัการ  ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 



 
 

2 

เร่ิมการประชุม:  นายปรีชา  วีระพงษ์  ได้มอบให้ นายดนุชา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ี
เป็นผู้ด าเนินการประชมุ  
 นายดนชุา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 27 คน 
และมีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุจ านวน  19  คน รวมเป็น 46 คน นบัจ านวนหุ้นได้  633,401,092  หุ้น 
หรือเท่ากบัร้อยละ 57.12  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 1,108,857,244 หุ้น ถือวา่มีผู้มาประชมุไมน้่อยกวา่ 
25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด (369,619,081 หุ้น) 
ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท  จึงขอเปิดประชุม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ี
ก าหนดในหนงัสือนดัประชมุ 
 

  นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระของการประชมุ ดงันี ้
 

  -      ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่ากับ    
จ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ  เพียงทางหนึ่งทางใด
เท่านัน้  จะแบ่งหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไมไ่ด้  โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีได้รับเมื่อลงทะเบียน   

- เน่ืองจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครัง้นี ้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ดงันัน้ เพ่ือความรวดเร็วใน
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแตล่ะวาระเท่านัน้  แล้วน าคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย 
ดงักลา่ว  หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ  สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ  ทัง้นี ้บตัรเสีย คือ บตัรท่ีมีการท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการ
แก้ไขเคร่ืองหมาย แล้วไม่ลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องน ามาหักออกจาก
เสียงทัง้หมดด้วย  โดยขอให้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ยกมือขึน้  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนน  
และบันทึกการลงคะแนนเพ่ือสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพ่ือให้การนับจ านวนผู้ เข้า ร่วมประชุมเป็นไป     
อย่างถูกต้อง  ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะออกจากท่ีประชุมในระหว่างการประชุม  
โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนด้านหน้าทราบด้วย 
(หมายเหต ุ: จ านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนแตล่ะวาระ  อาจไมเ่ท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชมุ หากมี
ผู้ออกจากท่ีประชมุ หรือเข้ามาร่วมประชมุหลงัจากท่ีเร่ิมประชมุ) 

- ภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน  จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดกรุณาส่งคืนบัตร
ลงคะแนนด้วย 

 ตอ่จากนัน้  นายดนชุา  วีระพงษ์  แนะน า คุณสุรชัย   ธีระสนธิกุล  เป็นหนึง่ในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จาก
บริษัท อิมโปรวิส จ ากัด จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนในครัง้นี ้และนายดนุชา  วีระพงษ์ ขอให้          
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ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึง่เป็นอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบตัิงานภาคสนาม แนะน าตวั   
ผู้สังเกตการณ์ได้แนะน าตัว คือ คุณสมยศ  ศักดิ์ศรีคุณากร 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระ  ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  26  
เมษายน 2562  

 

นายดนชุา  วีระพงษ์  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562  ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้ส่งให้     
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชมุ 
 

  เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ  ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
 

  เหน็ด้วย  633,385,713 เสียง    เท่ากับร้อยละ    99.9975 
  ไม่เหน็ด้วย           4,434 เสียง    เท่ากับร้อยละ      0.0007 
  งดออกเสียง         11,545 เสียง    เท่ากับร้อยละ      0.0018 
  บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้จ านวน 
48 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 633,401,692 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  ในฐานะประธานกรรมการบริหาร  ได้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 
2562 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากการปล่อยสินเช่ือลดลง 10.55% ประมาณ 3,365.10 
ล้านบาท จาก 3,762 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขายรถยนต์จากปีก่อนไม่เติบโตเท่าไรนัก พอร์ท
สินเช่ือเติบโตเพ่ิมขึน้ประมาณ 16.24% จาก 7,277 เป็น 8,459 ล้านบาท มีลูกค้ารายใหม ่
10,397 ราย มีรายได้ทัง้สิน้  914.85 ล้านบาท รายจ่าย 792.26 ล้านบาท การมีรายจ่ายเพ่ิมขึน้
มากส่วนหนึง่เป็นเพราะคา่ใช้จ่ายในการส ารองของ IFRS 9  และมีเร่ืองการขายรถยึด บริษัทได้
ระมัดระวังในการขายรถยึด ในตลาดรถยนต์มือสองมีราคาลดลงมากในปี ท่ีผ่านมา                 
ซึ่ง 2 รายการนี ้ท าให้กระทบก าไรสุทธิของบริษัท โดย NPL ของบริษัทปี 2562 อยู่ท่ี 4.63%      
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มีก าไร 127.72 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2561 ท่ีมีก าไร 142.26 ล้านบาท มีก าไรลดลง
ประมาณ 10.22% มีก าไรตอ่หุ้น  0.117 บาทตอ่หุ้น  
 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2563 บริษัทมีก าไรทัง้หมด 11.22  ล้านบาท ส่วนหนึง่เกิดจากการ
ปรับลดลงของสินเช่ือตัง้แต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม จากเหตกุารณ์ท่ีมีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
บริษัทจงึได้พยายามขายรถยึดออกไปให้ได้มากท่ีสดุตัง้แต่ปลายปี 2562 เน่ืองจากราคารถยนต์
มือสองลดลงคอ่นข้างมาก   
 

ส าหรับการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขอเสนอรายงานสรุปให้          
ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมทราบ โดยการแสดงขึน้ท่ีจอโปรเจคเตอร์ ทัง้นี ้บริษัทได้มีรายละเอียดแสดง
ไว้แล้ว ในรายงานประจ าปี หน้า 78 – 82  
 

  หลงัจากการชีแ้จง  นายดนชุา  วีระพงษ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร  ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
จากใน Annual Report หน้าท่ี 8 ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป (งบรวม) 
1. ROA ปี 2560 เท่ากบั 3.89% ปี 2561 เท่ากบั 2.72% และปี 2562 เท่ากบั 1.88% เห็นได้

วา่เป็นตวัเลขผลการด าเนินงานท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง 3 ปีซ้อน 
2. D/E Ratio ปี 2560 เท่ากบั 1.95 ปี 2561 เท่ากบั 2.64 และปี 2562 เท่ากบั 2.94 แสดงให้

เห็นตวัเลขหนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้  
3. อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ ทัง้ 3 อตัราส่วน ท่ีท าได้ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ได้ลองพิจารณา

ปรับเปลี่ยนบคุลากรหรือไม ่อย่างไร 
4. ECL มีแผนพิจารณาท่ีจะให้สินเช่ืออ่ืนใดนอกจากรถยนต์เพ่ิมเติมหรือไม ่ 
5. ECL วางแผนการใช้เคร่ืองมือทางการเงินอื่นใดหรือไม่ ในการลดภาระต้นทนุทางการเงินลง

และเตรียมความพร้อมในด้านสถานการณ์ New Normal อย่างไร  
6. บริษัทมีนโยบายการควบคุมการปล่อยสินเช่ือ และดูแลคุณภาพในสภาวะ New Normal 

อย่างไร  
7. IFRS9 เป็นสาเหตุหลักในการท าให้ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทลดลงหรือไม ่

อย่างไร  
 

คุณดนุชา  ชีแ้จงว่า  
1. ROA (Return on Asset) คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มี

ทรัพย์สินมากนัก จึงไม่ได้คาดหวงัในการเติบโตของตวัเลข ROA บริษัทให้ความส าคญักบั 
ROE มากกว่า ซึ่ง ROE (Return on Equity) เป็นตวัท่ีแสดงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทตอบแทนผู้ ถือหุ้น เพราะฉะนัน้ ถ้าด ูROE ของบริษัท จะอยู่ท่ีประมาณ 9.07% 
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ในปี 2561 และในปี 2562 อยู่ท่ี 7.14% ซึ่งตวัเลขนีน้่าจะเป็นตวัแสดงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทลีสซิ่งมากกวา่    

2. การ leverage (เพ่ิมขนาดเงิน) ของบริษัทโดยข้อก าหนดของธนาคารสามารถท าได้ถึง 4 
เท่า ซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถก่อหนีจ้ากทุนท่ีมี 1 เท่า เป็น 4 เท่าได้ การท่ีมี D/E 
Ratio อยู่ท่ีประมาณ 2.6 หรือ 2.9 ยงัไมถื่อวา่ fully (เตม็ท่ี) ยงัสามารถท่ีจะปลอ่ยสินเช่ือได้
มากกว่านีอ้ีก ดงันัน้ ตวัเลขตอนนีไ้มน่่าจะเป็นการวดัวา่เป็นการก่อหนีเ้กินตวั เพราะวา่ได้มี
การขอกบัสถาบนัการเงินไว้สงูกว่านี ้และคู่แข่งท่ีเป็นสถาบนัการเงินเหมือนกับบริษัทก็ได้
ก่อหนีส้งูกวา่ด้วย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีท าเงินบนเงิน หนี ้2 – 3 เท่า ถือวา่ไม่เกินตวั ไม่น่าเป็น
ตวัชีว้ดัการด าเนินงานของบริษัท 

3. บริษัทมีการวางแผนท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 มีพนักงานประมาณ 300 คน     
แต่ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2563) เหลือประมาณ 200 กว่าคน บริษัทพยายามท่ีจะลด
ค่าใช้จ่าย เพราะว่าการขายรถยนต์ลดลงตามยอดขายรถยนต์มือสองด้วย นอกจากการ 
work from home ท่ีท ามาเม่ือ 2 เดือนก่อน ท าให้เห็นวา่การลดค่าใช้จ่ายเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น 
พยายามปรับเปลี่ยนพนกังาน ผู้บริหาร ให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของเราในอนาคต
ด้วย ต้องเรียนผู้ ถือหุ้นวา่ทางเราก็ค านงึถงึเร่ืองนี ้ในการปรับเปลี่ยนและปรับลดด้วย  

4. บริษัทยงัไม่มีแผนท่ีจะปล่อยสินเช่ืออื่นใดเพ่ิมเติม ยงัคงตัง้ใจท่ีจะท าธุรกิจท่ีเป็นสินเช่ือท่ีมี
หลกัประกนั ซึง่หลกัประกนัท่ีอนญุาตได้ท่ีบริษัทช านาญคือรถยนต์  

5. บริษัทมีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ให้มีสภาพคล่อง เพราะเห็นว่าสภาพคล่องมี
ความส าคญัมากกว่าผลประกอบการของหลายธุรกิจ ปัจจบุนับริษัทมี Bond Outstanding 
อยู่ประมาณ 600 ล้านบาท และได้เตรียมเงินไว้เพ่ือการช าระคืนหุ้ นกู้  การปล่อยสินเช่ือ
น้อยลง ท าให้การใช้วงเงินกบัสถาบนัการเงินลดลงด้วย ตอนนีย้งัตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์
จะกลบัมาเป็น Normal เม่ือไร แตบ่ริษัทได้ค านงึถึงเร่ืองนี ้และเช่ือวา่ทรัพย์สินของบริษัทใน
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นมีความแข็งแกร่งพอท่ีจะท าให้ช่วงนีล้ากยาวผ่านไปได้ มั่นใจว่าจะไม่มี
ปัญหาเร่ืองสภาพคลอ่ง  

6. บริษัทมีนโยบายการขยายการช าระหนี  ้โดยประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม บริษัทมี
นโยบายเหมือน Non-Bank อื่นๆ คือมีการให้ขยายระยะเวลาการพักช าระหนีอ้อกไป        
จะเห็นได้วา่จ านวนลกูค้าของบริษัททัง้หมด 28,000 ราย บริษัทมีลกูหนีท่ี้เข้าเกณฑ์ การพกั
ช าระหนีใ้ห้ ประมาณ 2,000 กวา่ราย คิดเป็น 7% ของจ านวนลกูหนีท้ัง้หมด และคิดเป็นค่า
งวด 5% ของค่างวดรวมทัง้หมดในแต่ละงวด ถ้าเป็นหนีท้ัง้หมดท่ีหยุดพัก อยู่ท่ีประมาณ 
450 ล้านบาท คิดเป็น 5% จากการเยียวยาลูกหนี ้บริษัทได้รับการ support จาก Bank 
เป็น Soft Loan ธนาคารอื่นเข้ามาช่วยด้วยส่วนหนึ่ง ส าหรับการปล่อยสินเช่ือบริษัทได้มี
เง่ือนไขก าหนดเข้มงวดขึน้ และมีการ screen ท่ีละเอียดมากขึน้ เพราะเป็นช่วงท่ีอา่นลกูค้า
ได้ค่อนข้างยากพอสมควร ในเร่ืองการทวงหนี ้มีการเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีทวงหนี  ้ทัง้ in-house 
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และ outsource ด้วย แตไ่มไ่ด้เป็นการท าให้ลกูหนีต้้องล าบาก โดยรับฟังลกูหนีว้า่เดือดร้อน
แค่ไหนด้วย แต่พยายามติดต่อลูกหนีใ้ห้คงความเป็นตวัตนไว้สม ่าเสมอ   NPL ท่ีเพ่ิมขึน้
ส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทปล่อยสินเช่ือน้อยลง จากอุปสงค์ของสินเช่ือรถยนต์น้อยลง
ในช่วง 3 – 4 เดือนท่ีผ่านมา เหตุผลท่ีสอง คือลูกหนีส้่วนใหญ่ได้รับผลกระทบและไม่มี
รายได้ท่ีจะช าระ ถือเป็นสองสาเหตุหลักๆ ท่ีท าให้ NPL ของบริษัทเพ่ิมขึน้ คาดว่าต่อไป
บริษัทจะสามารถควบคมุให้ NPL ลดลงมาได้  

7. IFRS9 มีผลต่อผลการด าเนินงานในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อม
ส าหรับรับมือกบัมาตรฐานบญัชีใหมนี่ม้าพอสมควรแล้ว  

 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมรับรองผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้ 

 

  เหน็ด้วย  633,713,755 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9993 
  ไม่เหน็ด้วย           4,434 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0007 
  งดออกเสียง         -  เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
  บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ:  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนีจ้ านวน 
53 ราย นับจ านวนหุ้นได้  633,718,189 หุ้น 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2562 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาก่อนวนัประชมุแล้ว 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถาม หรือเสนอแนะ โดยกรรมการบริหาร 
และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พร้อมท่ีจะตอบข้อซกัถาม 

 

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร  ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
หนีส้งสยัจะสูญท่ีเพ่ิมขึน้มาก จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรให้มีผลบวกกลบัมาเป็นเงินปันผลได้
หรือไม ่ 
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คุณดนุชา  ชีแ้จงว่า  
เร่ืองการจ่ายปันผลหลายบริษัทก็ยงัคงงดจ่ายปันผล เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ส าหรับบริษัท
เองยังคงต้องมีเงินส่วนนีไ้ว้เพ่ิมความแข็งแกร่งในส่วนของเงินทุน เพราะสถานการณ์ยงัไม่ดีขึน้  
ยงัไม่ทราบว่าเร่ืองโรคระบาดจะจบเมื่อไร จึงต้องขอเรียนท่านผู้ ถือหุ้นว่าเร่ืองของ NPL ทุกท่ีทุก
ธุรกิจมีเพ่ิมขึน้ ส่วนการจ่ายเงินปันผลหลายๆ บริษัท ทาง Bank ชาติก็ขอร้องให้งดจ่ายปันผล
ด้วย เพ่ือให้ธุรกิจยังคงด าเนินต่อไปได้  ส่วนในเร่ืองของการติดตามหนี ้จะให้คุณมาซายูกิ          
โนซาวะ เป็นผู้อธิบายเพ่ิมเติม 
 

คุณมาซายูก ิโนซาวะ  อธิบายเพิ่มเตมิว่า 
การตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมมากขึน้ จริงๆ แล้วมาเพ่ิมมากขึน้ในปี 2020 สาเหตหุลกัเกิด
จากการตัง้มาตรฐานบัญชี IFRS9 แบบใหม่ ท าให้ต้องตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญสูงขึน้มาก       
ซึ่งได้ทราบมาตัง้แต่ต้นปีแล้ว ถึงแม้ว่าการตัง้ส ารองจะสูง แต่ภายในสิ น้ปีเราจะได้เงินท่ีตัง้
ส ารองไปนีก้ลบัคืนมา และในสิน้ปีนีจ้ านวนเงินท่ีตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสูญจะน้อยกว่าจ านวน
ท่ีตัง้ส ารองในสิน้ปี 2562  
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  จงึขอให้ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2562 
สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้

 

เหน็ด้วย  633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
  ไม่เหน็ด้วย         15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 
  งดออกเสียง         -  เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
  บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ:  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนีจ้ านวน  
54  ราย นับจ านวนหุ้นได้  633,718,190 หุ้น 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2562 

 

นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี  2562 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ  กลา่วคือ  
4.1 ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 110,321,781.98 บาท 

(ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้                  
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ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  
5,516,089.10 บาท  

4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือก าไรสุทธิจ านวน ประจ าปีท่ี
สามารถปันผลได้ 104,805,692.88 บาท และก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร เพ่ิมขึน้เป็น 
394,693,723.42 บาท  

 

แต่เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัเป็นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรัส ท่ีส่งผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจ และรายได้ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร ชะลอการจ่ายปันผลไว้ก่อน  เพ่ือเก็บเงินสดไว้เพ่ิมความ
แข็งแกร่งของเงินทนุ และใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจตอ่ไป  
 

ก่อนสรุปมติในวาระนี ้ นายดนุชา  วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้ น ว่า มีประเด็นอื่นๆ ท่ีจะ
สอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม ่
 

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร  ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
การจ่ายเงินปันผลท่ีผ่านมา มีรายละเอียด คือ ปี 2558  งดจ่าย , ปี 2559  งดจ่าย , ปี 2560 
จ่ายจากปี 2557 จ านวน 0.02 บาท , ปี 2560 จ่ายจากปี 2558 จ านวน 0.03 บาท , ปี 2561 
จ่ายจากปี 2560 จ านวน 0.04 บาท , ปี 2562 งดจ่าย ซึง่ผู้ ถือหุ้นคาดวา่จะได้รับ 0.05 บาท และ
ปี 2563 งดจ่ายเช่นกนั จงึขอให้ชีแ้จงและท าอย่างไรจงึจะได้รับปันผล 
 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
ในอดีตบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสม ่าเสมอ ในช่วง 2 – 3 ปี ท่ีผ่านมาอาจไม่ได้จ่ายเงินปันผล
แต่ก็ท าให้บริษัทเติบโตขึน้ การเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ การมีก าไรมากขึน้  มีทุน มีส่วนของ        
ผู้ ถือหุ้นท่ีคอ่นข้างแข็งแกร่ง  ซึง่จะท าให้เราผ่านวิกฤตนีไ้ปได้ และจะรักษาอตัราการเติบโตนีไ้ว้ 
ถ้าสถานการณ์ดีขึน้บริษัทอาจพิจารณาการปันผลให้ผู้ ถือหุ้นแน่นอน  
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมตอินุมัติจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย และอนุมัตงิดจ่าย
ปันผลงวดผลการด าเนินงาน ปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

 

เหน็ด้วย  633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
  ไม่เหน็ด้วย         15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ   0.0025 
  งดออกเสียง         -  เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
  บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ก่อนเข้าสู่วาระนี ้ เพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายประภากร วีระพงษ์          
นายไทยลกัษณ์  ลีถ้าวร  และ นายวิชยั  ไหมทอง ได้ขอออกจากห้องประชมุ 

 

นายดนชุา  วีระพงษ์ ได้ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ 
มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในอตัราหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน คือ 
 

 1.  นายประภากร     วีระพงษ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ                                                                                  
2.  นายไทยลกัษณ์   ลีถ้าวร  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวิชยั           ไหมทอง  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
ซึง่กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก  
ประกอบกับจากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระ
และรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์ ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์และท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี  30 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอรายช่ือ
กรรมการ หรือ วาระเข้ามายงับริษัท 
 ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนุมตัิและเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน       
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ซึง่ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่ว 
มีคณุสมบัติ คุณวฒิุ ความรู้ และประสบการณ์ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษ ท 
และมีความตัง้ใจปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของบริษัท และผู้ ถือหุ้ นโดยรวมตลอดมา โดยเฉพาะกรรมการล าดับท่ี 2 และท่ี 3 ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
จงึเห็นควรเสนอแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ 
 

(1) นายประภากร    วีระพงษ์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ  
(2) นายไทยลกัษณ์  ลีถ้าวร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายวิชยั  ไหมทอง    กรรมการ และกรรมการอิสระ 
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กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไป ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ   
 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งประวตัิ และข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน น าเสนอมาพร้อมในหนงัสือนี ้ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3  และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ปรากฎตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4  
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
 

ทัง้นี ้นายดนชุา วีระพงษ์  ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมอนุมัตด้ิวยเสียงข้างมาก ดังนี ้
 
 

1.1 มีมตเิลือก นายประภากร  วีระพงษ์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง   
เหน็ด้วย   633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
ไม่เหน็ด้วย           15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 

 งดออกเสียง             -     เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
 บัตรเสีย -    เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
1.2 มีมตเิลือก นายไทยลักษณ์  ลีถ้าวร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

เหน็ด้วย   633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
ไม่เหน็ด้วย           15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 

 งดออกเสียง             -            เสียง    เท่ากับร้อยละ    -  
 บัตรเสีย -    เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
1.3 มีมตเิลือก นายวิชัย  ไหมทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

เหน็ด้วย   633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
ไม่เหน็ด้วย           15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 

 งดออกเสียง             -         เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
 บัตรเสีย -    เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

  กรรมการที่ได้รับการเลือกตัง้ ได้กลับเข้าห้องประชุม  
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วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  กลา่ววา่ เน่ืองจากมีการเลื่อนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 จึงท าให้ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 ต้องถูก
เลื่อนออกไป แต่ก็มีประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2563 ลงวันท่ี            
27 มีนาคม 2563 ได้ผ่อนผันให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ียังไม่สามารถจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น        
เพ่ือแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน 
ก.ล.ต เพ่ือสอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส 1/2563 ได้ โดยต้องให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัขึน้ตอ่ไป  
 

ดงันัน้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ วาระนีจ้ึงเป็นการเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีราย
เดิมดังกล่าว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  หรือ นายนพฤกษ์  พิษณุวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
7764 หรือนางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  8125 จากส านักงานสอบ
บัญชี ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ด้วยเห็นว่า ส านักงานสอบบัญชี       
ดี.ไอ.เอ  ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการอย่างดี ผู้ สอบบัญชีบริษัท และผู้ สอบ
บัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้ สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกัน  ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้
สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าว    
ไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท  ผู้บริหารหรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ย่างใด  
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,611,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 151,000 บาท เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ และ
มาตรฐานการบญัชีมีการเปลี่ยนแปลง  จงึเพ่ิมผู้ช่วยสอบบญัชี ซึง่หากได้รับการแต่งตัง้ในครัง้นี ้
ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว จะเป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิการตรวจสอบกบับริษัทเป็นปีท่ี 4  

  

นายดนชุา  วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 

ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร  ผังนิรันดร์) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้ทุกปีเป็นการเพ่ิมขึน้ท่ีเหมาะสมหรือไม่  และปีหน้าจะเพ่ิมขึน้อีกจ านวน
เท่าไร  
 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
เร่ืองการเพ่ิมขึน้ของค่าสอบบัญชี บริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจ ได้มีการต่อรอง และดูตามความ
เหมาะสมในการขึน้ค่าตอบแทน ซึ่งในปีหน้ายังไม่สามารถตอบได้ว่าทางผู้ สอบบัญชีจะ
พิจารณาขึน้คา่ตอบแทนหรือไมอ่ย่างไร ต้องรอฟังจากทางผู้สอบบญัชีในปีตอ่ๆ ไป   
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เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายนพฤกษ์  พิษณุวงศ์ 
หรือ นางสาวสุภาภรณ์  ม่ังจิต  ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ก าหนดค่าสอบบัญชี 1,611,000 บาท (หน่ึงล้านหกแสน
หน่ึงหม่ืนหน่ึงพันบาท)  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 151,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   633,702,211  เสียง    เท่ากับร้อยละ  99.9975 
  ไม่เหน็ด้วย          15,979 เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 
  งดออกเสียง         -  เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 

บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่  7.   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2563 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  กล่าวว่า การก าหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบจากบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการด าเนินงานของบริษัท แล้วน าข้อมูลท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ   
โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 8.5 ล้านบาท           
ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2562 ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี หน้า 37 – 38  ข้อ 6.4 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)  
 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากบัปี
ก่อน ทัง้นี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาด าเนินการจัดสรรตามความ
เหมาะสมตอ่ไป แตข่อเรียนให้ทราบว่า จ านวน 8.5 ล้านบาท เป็นจ านวนท่ีได้เตรียมไว้เสนอเมื่อ
ต้นเดือนกุมภาพนัธ์ แต่เม่ือเกิดสถานการณ์โควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ขณะนี ้ได้
มีการปรับลดคา่ตอบแทนกรรมการลง 20% ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 ท่ีผ่านมา และจะปรับลด
ไปจนกวา่สภาพเศรษฐกิจจะดีขึน้ 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่  มีข้อเสนอแนะหรือมีค าถามหรือไม่ 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมตอินุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดังกล่าว  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้
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เหน็ด้วย   633,702,211 เสียง    เท่ากับร้อยละ   99.9975 
  ไม่เหน็ด้วย          15,979    เสียง    เท่ากับร้อยละ    0.0025 
  งดออกเสียง         -  เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 

บัตรเสีย         -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

 
วาระที่  8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

นายดนชุา  วีระพงษ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ผู้ถือหุ้น (คุณกานดา ศรีงางาม) สอบถามว่า 
บริษัทมีนโยบายในการดูแลราคาหุ้ นในตลาดอย่างไรบ้าง เน่ืองจากปัจจุบันราคาหุ้นต ่ากว่า       
1 บาท ซึง่ถือวา่สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีลดลงหรือไม ่อย่างไร 

 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
มลูค่าของหุ้น ถ้าเอาราคาค่า Book Value มาพิจารณา ราคาจะเป็นเท่าตวัของราคาหุ้นท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ เร่ืองของมลูค่ากิจการของบริษัท เป็นเร่ืองท่ีเราให้ความส าคญัมากท่ีสดุ เช่นเดียวกบั 
ก าไรสะสม สว่นของผู้ ถือหุ้น บริษัทอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มา 14 – 15 ปี ได้เห็นการขึน้ลงราคา
หุ้นมาตลอด บางครัง้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินและผลการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่าหาก
บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการด าเนินงานท่ีดีไว้ได้ ราคาหุ้นจะสามารถกลับมาดีขึน้และ
สมเหตุสมผลในอนาคต ตอนนีจ้ึงให้ความส าคญัในการประคับประคองผลการด าเนินงานไว้ 
และจะพยายามท าให้ดีขึน้ในปีตอ่ๆ ไป เพ่ือให้สามารถจ่ายปันผลกบัผู้ ถือหุ้นได้  
 

 
ปิดประชุมเวลา 14.51 นาฬิกา 
 . 

ลงช่ือ 
 

(นายปรีชา  วีระพงษ์) 
ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ    
           (นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล) 

    เลขานกุารบริษัท 


